

บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาแกว่งในกรอบแคบ หลังตอบรับทิศทางดอกเบี้ยเฟดล่าสุดแล้ว

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้กลับมาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลังจากแข็งค่าขึ้นมากวานนี้ เพื่อตอบรับกับทิศทางล่าสุดของนโยบายการเงินสหรัฐ

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.90 และแนวรับที่ 35.00

*ดอลลาร์ขยับลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 5 สัปดาห์ และมีแนวโน้มว่าจะปิดตลาดสัปดาห์นี้ในแดนลบ หลังธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณว่า เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 3 ครั้งในปี 60 แทนที่จะปรับขึ้น 4 ครั้ง เหมือนอย่างที่นักลงทุนบางส่วนเคยคาดการณ์ไว้

*เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในรอบ 3 เดือน ในวันพุธที่ผ่านมา แต่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณว่า จะเร่งความเร็วในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้นักลงทุนบางรายเคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า เฟดอาจจะเร่งความเร็วขึ้น

*ยูโรอยู่ที่ 1.0766 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ โดยปรับขึ้นมา 0.9% จากสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์ค รัทเทอ ของเนเธอร์แลนด์ สามารถเอาชนะนายเกิร์ท วิลเดอर्स ที่มีนโยบายต่อต้านอิสลามและต่อต้านสหภาพยุโรป(อียู) ในการเลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์ได้

*ผลการเลือกตั้งของเนเธอร์แลนด์ สร้างความพึงพอใจให้แก่หลายประเทศในยุโรป ขณะที่รัฐบาลหลายประเทศเผชิญกับกระแสชาตินิยม ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงนี้

* Yen แข็งค่าขึ้นในสัปดาห์นี้ แม้มีการคาดการณ์กันว่า ญี่ปุ่นกับสหรัฐจะดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางที่แตกต่างกันมาก โดยธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ประกาศตรึงนโยบายการเงิน ตามความคาดหมายในวันพฤหัสบดี และยังคงให้สัญญาณว่า จะควบคุมอัตราดอกเบี้ยระยะยาวไว้ที่ระดับราว 0%

*นายฮารุฮิโกะ คุโรตะ ผู้ว่าการบีโอเจ กล่าวว่า การที่อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นเข้าใกล้ 1% จะไม่ส่งผลให้บีโอเจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที โดยถ้อยแถลงนี้บ่งชี้ว่า ญี่ปุ่นจะยังคงดำเนินนโยบายแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไป

*ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ระบุว่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นวานนี้ เป็นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค โดยเป็นผลจากเฟดไม่ได้แสดงท่าทีที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป ทำให้นักลงทุนปรับสถานะการลงทุน โดยการลดการถือครองดอลลาร์ลงบางส่วน

*ธปท.มองด้วยว่า แม้ในระยะต่อไป อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐยังอยู่ในขาขึ้น แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนในเรื่องช่วงเวลา ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้น ตลาดยังคงมีความผันผวนอยู่

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.32 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.02 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 1.07 พันล้านบาท

*09.11 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.938/958 จาก 34.934 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.624/656 จาก 37.440 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.42/46 จาก 113.30 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0771/72 จาก 1.0764 เมื่อวาน

"เมื่อวานบาทก็วิ่งมาเยอะพอสมควร วันนี้ก็ยังมีพักบ้าง ตลาดยังมีความไม่แน่นอนอยู่เรื่อย คงไม่เห็นภาพที่จะวิ่งกันได้ยาวๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้